



สรุปข้อสั่งการในการประชุมประจำเดือน

กรมการปกครอง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ปค. ๑ ชั้น ๒

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
<p>๑. ข้อสั่งการ อปค. (นายธนาคม จงจิริระ) ๑.๑ การบริหารงบประมาณ</p>	<p>๑. ขอขอบคุณ สำนัก/กอง และจังหวัด/อำเภอ ที่ติดตามการประชุมและร่วมกันสนับสนุนข้อมูลสำหรับการประชุมพิจารณางบประมาณตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในชั้นคณะกรรมการวิสามัญฯ และคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญฯ สภาผู้แทนราษฎร ในห้วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา</p> <p>๒. ให้ สำนัก/กอง และจังหวัด/อำเภอ เตรียมความพร้อมเพื่อสนับสนุนการชี้แจง หากมีการอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ในชั้นคณะกรรมการวิสามัญฯ วุฒิสภา และวาระที่ ๒ และ ๓ สภาผู้แทนราษฎร</p>	<p>สำนัก/กอง และจังหวัด/อำเภอ</p> <p>สำนัก/กอง และจังหวัด/อำเภอ</p>
<p>๑.๒ บทบาทของฝ่ายปกครองในการบริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p>	<p>๑. ให้ จังหวัด/อำเภอ เข้มงวด กวดขัน สถานบริการสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ โดยให้มีการดำเนินการตามมาตรการของส่วนกลางและจังหวัด โดยเคร่งครัด นอกจากนี้ ให้ระมัดระวังการลักลอบเล่นการพนัน การดำเนินการที่ผิดกฎหมายซึ่งอาจนำไปสู่การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ เป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ซึ่งถือเป็นกฎหมายในความรับผิดชอบที่สำคัญของฝ่ายปกครอง</p> <p>๒. ให้ จังหวัด/อำเภอ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และขอความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการใช้มาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด “ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก” โดยยึดมาตรการ D-M-H-T-T-A</p> <p>๓. ให้ จังหวัด/อำเภอ ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนอาสาสมัครและจิตอาสา ในการให้ความช่วยเหลือและกระจายสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน</p>	<p>จังหวัด/อำเภอ</p> <p>จังหวัด/อำเภอ</p> <p>จังหวัด/อำเภอ</p>

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
	<p>๔. ให้ จังหวัด/อำเภอ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับแนวทางบริหารจัดการผู้ป่วย แบบ HI, CI พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมสถานที่เพื่อให้ได้รับการดูแลรักษาตามหลัก HI, CI อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ โดยประสานการปฏิบัติและการกำหนดมาตรการกำกับดูแล กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๕. ให้ นอ. เข้าควบคุมและตรวจสอบในเบื้องต้น กรณีพบผู้ป่วยเสียชีวิตในพื้นที่ด้วยความรวดเร็ว ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของ นอ.</p> <p>๖. ให้ อำเภอ ดำเนินการบันทึกข้อมูลการเดินทางเข้า-ออกในพื้นที่ ในระบบ Thai QM อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>จังหวัด/อำเภอ</p> <p>นอ.</p> <p>อำเภอ</p>
<p>๑.๓ ขอให้กำลังใจ ชื่นชมความทุ่มเท และเสียสละของฝ่ายปกครองทุกภาคส่วน</p>	<p>๑. ให้ ผอ.สำนัก/กอง และ ปจ./นอ. ดูแลสุขภาพของตนเอง ดูแลสุขภาพของทีมงาน ป. และบุคลากรทุกภาคส่วนของฝ่ายปกครอง</p> <p>๒. ขอขอบคุณ ปจ. นอ. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง รวมถึง กน. ผอ.บ. แพทย์ฯ ผู้ช่วยฯ สารวัตรฯ กม. ที่ร่วมมือกันทำงานหนักมาอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ผอ.สำนัก/กอง และ ปจ./นอ.</p> <p>ฝ่ายปกครองทุกภาคส่วน</p>
<p>๒. ข้อสั่งการ ร.อปค.คม. (นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ) - การบริหารจัดการพื้นที่</p>	<p>๑. ให้ จังหวัด/อำเภอ ประเมินสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถบริหารจัดการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ รวมทั้งต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานจากการตั้งรับเป็นวิธีการทำงานแบบตั้งรับเชิงรุกหรือวิธีการทำงานแบบตั้งรับปรับวิกฤต ตลอดจนต้องขับเคลื่อนภารกิจของฝ่ายปกครองควบคู่กับการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ ซึ่งหากมีการประเมินสถานการณ์ พร้อมกับใช้ข้อมูลต่าง ๆ จะช่วยให้สามารถบริหารจัดการพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. ให้ จังหวัด/อำเภอ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับประเด็นที่มีความสำคัญในระดับพื้นที่ให้ถูกต้อง ทัวถึง และรวดเร็ว เพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้รับทราบ เช่น ประเด็นเกี่ยวกับโควิด-19 รูปแบบการตรวจหาเชื้อ สถานการณ์ในการฉีดวัคซีน การดูแลและป้องกันตนเอง ตลอดจนการช่วยเหลือเยียวยา และฟื้นฟู เป็นต้น ซึ่งจำเป็นต้องนำสิ่งเหล่านี้ไปดำเนินการเพื่อสร้างการรับรู้และบริหารจัดการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในพื้นที่</p>	<p>จังหวัด/อำเภอ</p> <p>จังหวัด/อำเภอ</p>

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
	<p>๓. ให้ จังหวัด/อำเภอ ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง เช่น การบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น ซึ่งถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์วิกฤต</p> <p>๔. ให้ จังหวัด/อำเภอ พิจารณาและประเมินสถานการณ์ในการรองรับผู้ป่วยตามหลัก HI, CI ให้มีความเหมาะสม</p> <p>๕. ให้ จังหวัด/อำเภอ ดูแลและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่</p> <p>๖. ให้ อำเภอ กำชับการปฏิบัติตามมาตรการ ปรับใช้การทำงานที่โดดเด่นจากพื้นที่อื่น ๆ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความคิดและการทำงานในรูปแบบใหม่ พร้อมทั้งมีความเหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง</p>	<p>จังหวัด/อำเภอ</p> <p>จังหวัด/อำเภอ</p> <p>จังหวัด/อำเภอ</p> <p>อำเภอ</p>
<p>๓. ข้อสั่งการ ร.อปค.ปท. (นายพิริยะ ฉันทดิลก)</p> <p>๓.๑ การบังคับใช้กฎหมายของพนักงานฝ่ายปกครองภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p>	<p>๑. ขอขอบคุณ จังหวัด/อำเภอ ซึ่งได้ดำเนินการอย่างเข้มแข็ง โดยเฉพาะในเรื่องการดูแลพื้นที่เกี่ยวกับการลักลอบเล่นการพนัน เรื่องสถานบริการ การลักลอบเข้าเมือง การเคลื่อนย้ายแรงงาน ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ และคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อของแต่ละจังหวัด</p> <p>๒. ให้ จังหวัด/อำเภอ ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและเข้มข้น เพื่อควบคุมและดูแลพื้นที่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p>	<p>จังหวัด/อำเภอ</p> <p>จังหวัด/อำเภอ</p>
<p>๓.๒ การใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DOPA E – Investigation)</p>	<p>๑. ให้ จังหวัดที่ยังไม่ได้ส่งรายชื่อของเจ้าพนักงานปกครองดำเนินการสมัครเพื่อใช้งานในระบบสืบสวนสอบสวนคดีอาญาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๒. ให้ จังหวัดที่ยังไม่ได้รายงานการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา ดำเนินการรายงานการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในอำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครองที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ตามที่ ปค. กำหนด</p>	<p>จังหวัดที่ยังไม่ได้ส่งรายชื่อ ๗ จังหวัด</p> <p>จังหวัดที่ยังไม่ได้รายงาน ๑๙ จังหวัด</p>

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
<p>๔. ข้อสั่งการ ร.อปค.บท. (ร.ต.ท. ภพชนก ชลานุเคราะห์)</p> <p>๔.๑ การบริหารงบประมาณ</p>	<p>๑. ขอขอบคุณ สำนัก/กอง และจังหวัด/อำเภอ ที่ร่วมดำเนินการและสนับสนุนข้อมูลสำหรับการประชุมพิจารณางบประมาณตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในชั้นคณะกรรมการวิสามัญฯ และคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญฯ สภาผู้แทนราษฎร</p> <p>๒. ให้ สำนัก/กอง และจังหวัด/อำเภอ เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนที่เหลือ เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย</p>	<p>สำนัก/กอง และจังหวัด/อำเภอ</p> <p>สำนัก/กอง และจังหวัด/อำเภอ</p>
<p>๔.๒ การบริหารงานบุคคล</p>	<p>- ให้ จังหวัดที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ หากไม่สามารถดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการได้ ขอให้จังหวัดแจ้งมายัง ปค. ทั้งนี้ ขอให้ ปจ./จจ. ดำเนินการเรื่องนี้อย่างเคร่งครัดและถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย</p>	<p>จังหวัดที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ๓๘ จังหวัด</p>
<p>๕. ข้อสั่งการ ร.อปค.บท. (นายสมยศ พุ่มน้อย)</p> <p>๕.๑ การรับแจ้งผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 (COVID-19) และการออกใบมรณบัตร</p>	<p>- ให้ สำนักทะเบียนอำเภอ ถือปฏิบัติเกี่ยวกับการรับแจ้งการตายและการออกใบมรณบัตรตามแนวทางของสำนักทะเบียนกลาง เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรกำหนด ดังนี้</p> <p>๑) กรณีตายนอกบ้านหรือนอกสถานพยาบาลและเป็นกรณีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ตายเสียชีวิตด้วยโรคติดต่ออันตราย</p> <p>๒) กรณีตายในสถานพยาบาลและแพทย์ที่รักษาออกหนังสือรับรองการตาย</p> <p>๓) กรณีผู้แจ้งการตายไม่ได้นำสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของผู้ตายมาแสดงต่อนายทะเบียน</p> <p>๔) ให้นายทะเบียนอำเภอมีคำสั่งมอบหมายให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งปฏิบัติหน้าที่รับแจ้งการตายเป็นประจำทุกวัน โดยเฉพาะวันหยุดราชการ และเตรียมแบบพิมพ์ใบรับแจ้งให้เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>(หนังสือ สำนักทะเบียนกลาง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๒๐๘ ลว. ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔)</p>	<p>สำนักทะเบียนอำเภอ</p>

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
๕.๒ การระงับการทำบัตรประจำตัว ให้แก่แรงงานต่างด้าว	- ให้ จังหวัด ระงับการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ และออกบัตรประจำตัว ให้แก่แรงงานต่างด้าว ไว้เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จนกว่าสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลาย (วิทย์ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๙.๘/ว ๑๙๗ ลว. ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔)	จังหวัด
๕.๓ การให้บริการงานทะเบียนและบัตร ประจำตัวประชาชน	๑. ให้ จังหวัด กำหนดให้การบริการงานทะเบียนและ บัตรประจำตัวประชาชนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยให้ สอดรับกับประกาศข้อกำหนดฯ ฉบับที่ ๒๘ พร้อมทั้งเร่งรัด การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เข้าใจอย่างทั่วถึง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกให้กับ ประชาชนในพื้นที่ ๒. ให้ จังหวัด/อำเภอ ในเขตเทศบาลหรือเมืองพัทยา พิจารณาการให้บริการตามสถานการณ์ หากไม่จำเป็นต้อง กำหนดตามข้อกำหนดฯ ฉบับที่ ๒๘ ขอให้ถือปฏิบัติ ในการให้บริการตามปกติ (วิทย์ ปค. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๙.๔/ว ๑๘๐๐๔ ลว. ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔)	จังหวัด จังหวัด/อำเภอ ในเขตเทศบาล หรือเมืองพัทยา
๖. เรื่องที่สำนัก/กอง ขอความร่วมมือ ดำเนินการ ๖.๑ สน.อส. : การป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด ปค.	๑. ให้ จังหวัด/อำเภอ กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ให้บันทึกผลการประเมินสภาพปัญหาเสพติดระดับ หมู่บ้าน/ชุมชน ผ่านระบบ NISPA ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๒. ให้ จังหวัด/อำเภอ กำชับ เร่งรัด เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ให้เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ หากโครงการใด กิจกรรมใด ไม่สามารถดำเนินการได้ ขอให้ จังหวัด/อำเภอ เร่งรัดส่งคืน งบประมาณให้ ปค.	จังหวัด/อำเภอ จังหวัด/อำเภอ
๖.๒ สน.อส. : การเตรียมความพร้อมรับมือ กับอุทกภัยในพื้นที่	- ให้ จังหวัด/อำเภอ ติดตามการคาดหมายลักษณะอากาศ ของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด เพื่อจะได้แจ้งเตือนประชาชน ในพื้นที่ วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยง รวมทั้งเตรียมความพร้อม ด้านกำลังพล และวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนเครื่องมือต่าง ๆ ที่พร้อมปฏิบัติงาน และให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ ทันทีเมื่อเกิดภัยในพื้นที่	จังหวัด/อำเภอ
๖.๓ สน.ปท. : กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของ นอ. กรณีมีผู้ป่วยเสียชีวิตในพื้นที่	- ให้ นอ. หรือบุคคลซึ่ง นอ. มอบหมาย เข้าควบคุม และตรวจสอบพื้นที่ในเบื้องต้นด้วยความรวดเร็ว พร้อมทั้ง เร่งประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ดำเนินการ โดยเร่งด่วน โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย	นอ. หรือบุคคลซึ่ง นอ. มอบหมาย

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
๖.๔ วช. : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	- ให้ สำนัก/กอง และจังหวัด/อำเภอ ติดตามและเร่งรัดการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย	สำนัก/กอง และจังหวัด/อำเภอ
๖.๕ วช. : เร่งรัดการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๑. ให้ สำนัก/กอง เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เป็นไปตามหนังสือ ปค. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๕.๒/ว ๑๒๔๕ ลว. ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔) ๒. ให้ จังหวัด/อำเภอ เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เป็นไปตามหนังสือ ปค. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๕.๒/ว ๑๗๙๓๑ ลว. ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔)	สำนัก/กอง จังหวัด/อำเภอ
๖.๖ วช. : การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ ปค. ในวาระที่ ๒ และ ๓ สมาชิกผู้แทนราษฎร	- ให้ สำนัก/กอง และจังหวัด/อำเภอ ติดตามการประชุม หากมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ปค. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ขอให้ประสานงานกับ วช. เพื่อจัดทำข้อมูลชี้แจงให้ผู้บริหารต่อไป	สำนัก/กอง
๖.๗ วช. : การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างรายการตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑. ให้ สำนัก/กอง เตรียมความพร้อมและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามรายการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (โดยมีเงื่อนไข) รายละเอียดตามหนังสือ ปค. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๕.๒/ว ๒๑๘๒ ลว. ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๒. ให้ จังหวัด/อำเภอ เตรียมความพร้อมและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามรายการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (โดยมีเงื่อนไข) รายละเอียดตามหนังสือ ปค. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๕.๒/ว ๑๘๒๓๙ ลว. ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔	สำนัก/กอง จังหวัด/อำเภอ

งานการประชุม
กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก
สำนักงานเลขาธิการกรม
โทร. ๐-๒๒๒๖-๒๘๑๐